

โครงการส่งเสริมบทบาทเยาวชนพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเริ่มทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ด้วยวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองทางกฎหมายโดยเริ่มดำเนินงานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เป็นต้นมา ทำงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การสร้างเครือข่ายตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการทำงานกับองค์กรในพื้นที่และสร้างนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนและด้านกฎหมายโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน การต่อต้านการซ้อมทรมาน การบังคับให้บุคคลสูญหายและการควบคุมตัวไม่ชอบ ซึ่งเป็นการดำเนินการประสานกับหน่วยงานรัฐและองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านความมั่นคง ด้านสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมตามระบบประชาธิปไตย มูลนิธิผสานวัฒนธรรมพบว่าที่ผ่านมากิจกรรมด้านเยาวชนโดยเฉพาะในส่วนที่ส่งเสริมให้เยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีน้อยลงและยิ่งความรุนแรง ความเข้าใจในเรื่องความขัดแย้งมีความแตกต่างกันมากขึ้น เยาวชนในพื้นที่ทั้งหญิงชาย ไทยพุทธ เชื้อสายจีน มลายูมุสลิม ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงกันทั่วทุกคนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม สถานการณ์ความรุนแรงทำให้กลุ่มเยาวชนขาดโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักกันระหว่างชุมชนพหุวัฒนธรรม ไม่มีกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่สาธารณะ เช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน การสร้างสรรค์วิถีทางสันติภาพ และการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพร่วมกัน เป็นต้น เยาวชนในพื้นที่ประชาธิปไตยยอมมีสิทธิและเสรีภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไม่ถูกจำกัด

ทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรมจึงร่วมกับกลุ่มบุหงารายา และกลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (why i why) จัดกิจกรรมค่ายใหม่เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนโดยนำให้เยาวชนในหลายภาคส่วนมารู้จักการสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อการสร้างสรรค์งานด้านสันติภาพร่วมกัน โดยจะมีการจัดกิจกรรมค่ายเพื่อนใหม่ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

- 1) ส่งเสริมการเคารพต่อกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และสร้างเวทีการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มเยาวชนที่ทำงานด้านสังคมในพื้นที่
- 2) เยาวชนเข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อนร่วมสังคม ผ่านการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลาย
- 3) เยาวชนได้แสดงออกถึงความสนใจส่วนตัว ความสนใจเพื่อสังคม สะท้อนสภาพสังคม